



บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-56165-97-1

427 หมู่บ้านอมรพันธุ์ 12 ซอยพหลโยธิน 69/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทร. 02-9725977 โทรสาร. 02-972-5974 www.cakengineer.com

ประกาศ

ที่ 008/2567

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ ด้านการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ และบำรุงรักษา ระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครบวงจร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาความยั่งยืนที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีการเติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทได้วางกรอบการดำเนินงานของบริษัทที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ ได้อย่างสมดุลและเหมาะสมกับบริบทของการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยมีแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ดังนี้

การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management)	พัฒนาธุรกิจสู่การเติบโตที่ยั่งยืนด้วยการจัดการการดำเนินงานที่ <ul style="list-style-type: none">● เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปกป้อง ป้องกัน ควบคุม ลด และแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ควบคุมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบและปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ● มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)	รณรงค์ส่งเสริม และสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันในการผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล
ระบบบริหารจัดการ (Governance)	วางระบบการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐาน ที่สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เหมาะสมของในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นวัตกรรม (Innovation)	ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า (เช่น การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมบริการหรือรูปแบบธุรกิจใหม่ระหว่างห่วงโซ่คุณค่าหรือห่วงโซ่อุปทานหรือระหว่างองค์กร) ที่ส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน บูรณาการทั่วทั้งองค์กรและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายฯ ที่กำหนด ตลอดจนสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2567



(นายโชคชัย สงสม)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด